

ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, ĐẤU TRANH NGĂN CHẶN THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ VÀ PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM

(Trích Báo cáo của Chính phủ do Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng trình bày tại phiên khai mạc kì họp thứ 7 Quốc hội khoá XI, ngày 05-5-2005)

1. Một vấn đề rất lớn hiện nay là quan hệ giữa cơ quan hành chính với dân và doanh nghiệp trong việc giải quyết các thủ tục hành chính. Các bộ, ngành chức năng tập trung chỉ đạo rà soát và sửa đổi những quy định không phù hợp, chồng chéo gây rắc rối phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, nhất là các quy định về: đăng kí và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở; chuyển nhượng quyền sử dụng đất; cấp phép đầu tư cho các dự án; cấp giấy phép xây dựng; đăng kiểm và cấp giấy phép điều khiển phương tiện giao thông; thủ tục quản lý xuất nhập khẩu; quy định, thủ tục quản lý thuế; đăng kí hộ tịch, hộ khẩu; công chứng, chứng thực; thủ tục sử dụng điện, nước...

Yêu cầu đặt ra đối với việc sửa đổi cũng như ban hành quy định mới về thủ tục hành chính là phải: đầy đủ, dễ thực hiện đối với mọi người dân và doanh nghiệp; kiên quyết loại bỏ những khâu trung gian, những thủ tục, giấy tờ không cần thiết và rút ngắn tối đa thời gian thực hiện. Các xác nhận, chứng thực, trợ giúp của Nhà nước liên quan đến chế độ chính sách cụ thể của người dân phải chuyển về cấp xã, phường

xem xét, quyết định và phải công khai để nhân dân giám sát. Phải công bố rộng rãi mọi thủ tục hành chính trong quan hệ với dân, với doanh nghiệp; đồng thời phải có cơ chế kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức trong việc tiếp nhận và xử lý các yêu cầu của dân, của doanh nghiệp.

Để chấn chỉnh và xiết chặt kỉ luật hành chính trong hoạt động của bộ máy nhà nước và thực thi công vụ của cán bộ, công chức, cần tăng cường và nâng cao hiệu lực hoạt động thanh tra, kiểm tra công vụ. Sắp tới Chính phủ sẽ ban hành Nghị định về thanh tra công vụ. Các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các địa phương phải có kế hoạch thanh tra, kiểm tra công vụ trong phạm vi và đối tượng được phân công, nhất là những lĩnh vực đang có nhiều vướng mắc, bức xúc của nhân dân, của doanh nghiệp. Khi thanh tra, kiểm tra công vụ phải làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra vụ việc vi phạm kỉ luật hành chính, tiêu cực tham nhũng của cán bộ, công chức thuộc quyền; kiến nghị các biện pháp xử lý nghiêm minh, đồng thời phát hiện và đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính không còn phù

hợp.

2. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên mà Chính phủ tập trung chỉ đạo là *đấu tranh phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí* làm thất thoát ngân sách và tài sản của Nhà nước.

Đồng thời với việc thực hiện các giải pháp đồng bộ khác, Chính phủ đang khẩn trương chỉ đạo tổng kết đánh giá việc thực hiện Pháp lệnh Chống tham nhũng và Pháp lệnh Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, qua đó tập trung xây dựng Dự án Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để trình xin ý kiến Quốc hội ngay trong kỳ họp này.

Chính phủ cũng đang tiếp tục chỉ đạo ban hành các nghị định, thông tư hướng dẫn và kiểm tra, đôn đốc thực hiện tốt Luật Đất đai và Luật Xây dựng để vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, vừa khắc phục các sơ hở tạo điều kiện cho các hành vi tiêu cực tham nhũng. Tiếp tục thanh tra, kiểm tra việc quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, quản lý chi tiêu ngân sách, nhất là mua sắm và sử dụng ô tô công, xây dựng trụ sở, tiếp khách, quà biếu... để ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi sai trái, tiêu cực trong các lĩnh vực này.

Khẩn trương chỉ đạo điều tra làm rõ và có kết luận điều tra về các vụ việc tiêu cực nổi cộm đã phát hiện, kiến nghị truy tố, xét xử đúng pháp luật, không để sót lọt tội phạm.

3. Phát huy các kết quả đã đạt được, Ủy ban nhân dân các địa phương và lực lượng công an nhân dân cần đặc biệt quan tâm tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 09 của Chính phủ và Chỉ thị 37 của Thủ tướng Chính phủ về đấu

tranh phòng, chống các loại tội phạm; bằng các biện pháp đồng bộ, kiên quyết triệt phá bằng được các băng nhóm tội phạm hình sự, tội phạm ma túy trên từng địa bàn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân và lãnh đạo lực lượng công an các cấp phải chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân và trước cấp trên về tình trạng tội phạm diễn ra kéo dài ở địa phương mình.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các biện pháp, cả trước mắt cũng như cơ bản lâu dài, để kiểm chế và từng bước giảm dần tai nạn giao thông.

Thực hiện tốt chính sách tôn giáo, dân tộc, làm tốt công tác tuyên truyền vận động và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc, không để kẻ xấu lừa mị, kích động lôi kéo, đồng thời phải kịp thời nghiêm trị theo pháp luật đối với những người cố tình vi phạm pháp luật, bảo đảm ngày càng vững chắc về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững của đất nước.

...

